



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากเบอร์ลิน

(Weekly News from Berlin)

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน

17 กรกฎาคม 2563

ข่าวภายในประเทศ และข่าวเศรษฐกิจ

IMF คาดการณ์ เศรษฐกิจโลกจะหดตัว แต่เศรษฐกิจเยอรมันจะเริ่มดีขึ้น

แทบจะเป็นการคาดการณ์เศรษฐกิจโลกครั้งแรก ที่จะมีความแตกต่าง เหมือนกับการดูวงผ่านลูกแก้ว เช่นในปัจจุบัน โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF - International Monetary Fund) ได้คาดการณ์ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของโลกในเวลานี้ จะต่ำกว่าช่วง Lockdown ระหว่าง เดือนเมษายน และพฤษภาคม ที่ผ่านมา แต่นักเศรษฐศาสตร์เยอรมัน คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของประเทศ จะเริ่มกลับมาขยายตัวขึ้นอีกครั้ง สิ่งเดียวที่นักเศรษฐศาสตร์ มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือ เวลานี้เป็นเวลาที่มีความผันผวนทางเศรษฐกิจสูงที่สุด ตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา หัวหน้าฝ่ายเศรษฐศาสตร์ของ IMF นาง Gita Gopinath กล่าวว่า ระบบภาวะเศรษฐกิจ ที่ถดถอยของประเทศต่างๆ ในโลก จะร่วมกันถ่วงเศรษฐกิจโลก ทำให้เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยแบบถาวรได้ ทำให้ IMF ต้องปรับลดค่าประเมินการณ์ทางเศรษฐกิจในสัปดาห์ที่ผ่านมาลง โดยคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกในปีนี้จะลดตัวลงร้อยละ 4.9 และคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของประเทศเยอรมัน จะลดตัวลงร้อยละ 7.8 จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ว่า จะลดตัวลง 7.0 ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา และคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินยูโร (Euro Zone) มีแนวโน้มที่จะลดตัวลงร้อยละ 10.2 และคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของ ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน จะลดลงมากกว่าร้อยละ 12

ในทางกลับกัน นักเศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมัน กลับได้คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของประเทศเยอรมนี และยุโรป มีแนวโน้มที่จะกลับมาดีขึ้นในเร็ววัน โดยเห็นว่า ช่วงเวลาที่เลวร้ายในช่วงฤดูร้อน ได้พัดผ่านไปแล้ว โดยค่าประเมิน



- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนำ ข้อมูลไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด



การณ้ล่าสุด แสดงให้เห็นค่าประเมินการใน อนาคต ที่ต่างแสดงออกมาในเชิงบวก โดยดัชนี ผู้ประกอบธุรกิจของสถาบันเพื่อการวิจัยทาง เศรษฐกิจ ของมหาวิทยาลัยมิวนิค (Ifo – Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München) แสดงถึงการกลับมาขยายตัวขึ้นอีก ครั้ง และที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยบริษัททำ

วิจัยแบบสอบถาม กว่า 9,000 บริษัท คาดการณ์ว่า การประกอบธุรกิจในช่วง 6 เดือนข้างหน้า จะดีขึ้น แม้แต่สถานการณ์ในปัจจุบัน ก็เห็นว่าดีขึ้น ประธาน Ifo นาย Clemens Fuest กล่าวว่า “เรามองเห็น แสงสว่างปลายอุโมงค์ของภาวะเศรษฐกิจถดถอย” หัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจของ Commerzbank นาย Jörg Krämer ออกมาเตือนว่า ทุกฝ่ายอย่าพยายามที่จะเชื่อมั่นในการกลับมาพัฒนาตัวทางเศรษฐกิจ ในรูปแบบ “ตัว V” มากนัก เพราะเป็นเรื่องปกติที่เมื่อมีการหดตัวทางเศรษฐกิจแบบรุนแรง ก็มักจะมี การกลับมาขยายตัวขึ้นแบบรวดเร็ว เช่นกัน โดยนาย Krämer กล่าวว่า “การขยายตัวแบบเต็มที่ เป็น เพียงปฏิกริยาตอบสนองการหดตัวทางเศรษฐกิจ แบบที่ไม่มีมาก่อนในเดือนมีนาคม/เมษายน เท่านั้น” โดยคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของประเทศในช่วง 2 ไตรมาส หลังปี 2020 จะขยายตัวช้าลงกว่าในปัจจุบัน โดยคาดการณ์ว่า กราฟเศรษฐกิจในปีนี้ น่าจะออกมาเป็นรูปเครื่องหมายรูต หรือกรณท์ (v) ที่ใช้ในทาง คณิตศาสตร์มากกว่า “ตัว V” อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีนักเศรษฐศาสตร์ที่คาดการณ์เชิงบวก แต่ก็ไม่มีใครเถียงว่า ในปีนี้ เป็นปีที่เยอรมนี ต้องประสบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่หนักที่สุด ผอ.สำนักนโยบาย เศรษฐกิจของกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานเยอรมัน นาย Philipp Steinberg กล่าวว่า “เศรษฐกิจของ ประเทศเยอรมนี ได้ประสบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ต่ำที่สุดแล้วในช่วงเดือนเมษายน ที่ผ่านมา และ การที่รัฐเริ่มปลดล็อก ด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19 ลง ก็ทำให้เศรษฐกิจของประเทศ เริ่มกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆ” อย่างไรก็ตามนาย Steinberg เองก็เห็นว่า เศรษฐกิจของประเทศ น่าจะเริ่มกลับ มาขยายตัวช้าลง เมื่อเทียบกับช่วงหลังปลดล็อก และน่าจะขยายตัวช้าลง ในช่วง 2 ไตรมาสหลัง เช่นกัน เพราะเศรษฐกิจในช่วงเดือนเมษายน ตกต่ำอย่างหนัก

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของประเทศ (Wirtschaftsweisen) ก็ได้คาดการณ์ไว้ในรายงานล่าสุด ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่ 2 ของประเทศ จะลดลงร้อยละ 12 หลังจากที่ ไตรมาสที่ 1 จะลดลงมาแล้ว ร้อยละ 2.2 ก็ตาม และสำหรับปี 2020 สถาบันเศรษฐกิจต่างๆ, OECD, ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของประเทศ, รัฐบาลเยอรมัน และธนาคารกลางของประเทศ คาดการณ์ว่า GDP ของประเทศเยอรมนี น่าจะลดตัวลงระหว่างร้อยละ 5 ถึง 7 โดยในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักเศรษฐศาสตร์ ยังคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของประเทศ น่าจะหดตัวลงร้อยละ 7 ถึง 10 เลย โดย IMF กล่าวว่า ภาวะ เศรษฐกิจถดถอยที่ตกต่ำนี้ จะกลายเป็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยระยะยาว เพราะสถานการณ์ในปัจจุบัน

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนำ ข้อมูลไปใช้ ไม่ว่าโดยทางใด

แตกต่างจากวิกฤติเศรษฐกิจปี 2008 ที่ในเวลานี้ ไม่มีประเทศใดในโลก ที่จะสามารถกลับมาเป็นหัวรถจักรทางเศรษฐกิจ อย่างเช่น จีน ที่ในครั้งนั้น ช่วยให้ประเทศเยอรมัน ที่เป็นประเทศเน้นการประกอบธุรกิจส่งออก สามารถทำให้เศรษฐกิจของประเทศ สามารถหนีจากวิกฤติได้ดีในระดับหนึ่ง จนทำให้เวลานี้ เยอรมนีเอง ต้องเริ่มปรับเปลี่ยน



รูปแบบการประกอบธุรกิจ จากเน้นการส่งออก มาเป็นการเน้นการบริโภค ในประเทศแทน โดย IMF ก็ยังคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ก็จะลดลงร้อยละ 8 พอๆ กับประเทศเยอรมนี โดยนาง Gopinath ระบุในรายงานว่า “ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการ Lockdown ทั่วโลก หนักหนากว่าที่คาดการณ์ไว้” แม้ว่าหลังจากที่รัฐเริ่มกลับมาปลดล็อกในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา และสามารถวัดการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ก็ตาม แต่ข้อมูลการเคลื่อนย้ายบุคคลในเวลานี้ ก็ยังแสดงให้เห็นว่า ระดับการประกอบธุรกิจ การใช้เวลาว่าง การท่องเที่ยว ยังไม่สูงเท่ากับช่วงก่อนวิกฤติ Covid-19 สำหรับเยอรมนี ข้อมูลด้านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ และตามดัชนีข้อมูลการเคลื่อนตัวของรถบรรทุก ผ่านระบบการตรวจวัดการใช้ทางด่วน แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวอย่างชัดเจน ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงถึง สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ที่กลับมาขยายตัว และกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง นักเศรษฐศาสตร์จำนวนมาก จึงมีความเห็นเชิงบวกกับตัวแปรเหล่านี้ ในเวลาเดียวกัน จากการสอบถามกลุ่มผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของสถาบัน IHS-Markit ก็แสดงว่า ดัชนี เริ่มกลับมาคงที่ โดยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อส่วนใหญ่เห็นว่า การปลดล็อก และคาดการณ์เชิงบวกกับการประกอบธุรกิจในอนาคต ส่งผลดีต่อบรรยากาศทางเศรษฐกิจ แต่จากข้อมูลของ IHS-Markit ก็ยังแสดงให้เห็นว่า ประเทศอื่นๆ ใน Euro-Zone เศรษฐกิจก็ถดถอยลง 2 เดือน ติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม ดัชนีเศรษฐกิจที่มีความคล้ายคลึงกับ Ifo ในฝรั่งเศส ก็เริ่มกลับมาขยายตัวขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมของทั้ง 2 ประเทศ ต่างก็คาดการณ์ว่า การประกอบธุรกิจในช่วง 6 เดือนข้างหน้า จะดีขึ้น แต่สำหรับประเทศเยอรมนี ที่เน้นการส่งออก ในปีนี้ น่าจะเป็นปีที่หนักหนาเป็นพิเศษ โดย IMF คาดการณ์ว่า การค้าโลกในปี 2020 จะหดตัวลงร้อยละ 11.9 และในปี 2021 น่าจะกลับมาขยายตัวขึ้นถึงร้อยละ 8 แต่สำหรับตลาดแรงงานแล้ว วิกฤติ Covid-19 ได้เป็นตัวทำให้มีการตกงานทั่วโลกจำนวนมาก IMF ได้คาดการณ์ว่า ในช่วงครึ่งปีแรก 2020 มีคนตกงานทั่วโลกมากถึง 300 ล้านคน และในประเทศอุตสาหกรรมใหม่ และประเทศกำลังพัฒนา มีแนวโน้มที่ประชากรกว่าหลายล้านคน จะประสบกับปัญหาความยากจนอย่างหนัก ซึ่งธนาคารโลก ก็ได้มีการคาดการณ์เชิงลบ เช่นเดียวกับ IMF ที่คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลก น่าจะหดตัวลงร้อยละ 5.2 ซึ่งเป็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่หนักที่สุด ตั้งแต่ปี 1870 เลยทีเดียว

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนำ ข้อมูลไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

OECD ได้ออกมาคาดการณ์ว่า GDP ของโลกในปีนี้น่าจะลดตัวลงร้อยละ 6 ผู้บริหารด้านเศรษฐกิจของ OECD นาง Laurence Boone กล่าวว่า “เป็นการช็อกทางเศรษฐกิจที่ไม่เคยมีมาก่อนในช่วง 100 ปี ที่ปลอดภัย” อย่างไรก็ตาม เราก็สามารถหยุดเศรษฐกิจไว้ก่อนที่จะพังพินาศ ผ่านนโยบายด้านเศรษฐกิจต่างๆ ทั่วโลกลงไว้ได้ ซึ่งส่งผลให้ประเทศจำนวนมาก ต้องสร้างหนี้



สาธารณะเพิ่ม โดย IMF คาดการณ์ว่า การขาดดุลของสหรัฐฯ อยู่ที่ดิลบร้อยละ 23.8 และอัตราหนี้ เมื่อเทียบกับ GDP ของประเทศ สูงถึงร้อยละ 141.1 เยอรมนี อยู่ที่ร้อยละ 10.7 และ 77.2 ประเทศที่หน้าเป็นห่วงก็คือ ญี่ปุ่น ที่อัตราหนี้ต่อ GDP สูงถึงร้อยละ 268 เลยทีเดียว โดย IMF ได้ออกมาร้องขอให้ประเทศต่างๆ ร่วมมือกันแก้ปัญหาทางออกจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย ร่วมกัน โดยประเทศที่มีอำนาจทางการเงิน ต้องพร้อมที่จะช่วยเหลือประเทศด้อยพัฒนา เช่น การขยายเวลาการชำระหนี้ให้กับประเทศยากจน เป็นต้น และต้องร่วมกันรักษาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ให้กลับมาใช้งานได้ดี อย่างเช่นในอดีต อีกครั้งหนึ่ง

จาก Handelsblatt 17 กรกฎาคม 2563

Office of Commercial Affairs - Royal Thai Embassy
Petzowerstr. 1, 14109 Berlin, Germany
email - thaicom.berlin@t-online.de

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำ ข้อมูลไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด